

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสพ โสตา	ประธานสภาเทศบาล	ประสพ โสตา	
๒	คำปิ่น ตาแสง	รองประธานสภาเทศบาล	คำปิ่น ตาแสง	
๓	นางพนมพร จันทะนาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	พนมพร จันทะนาม	
๔	นายวิชัย ไชยบุตรดี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิชัย ไชยบุตรดี	
๕	นายสมบัตร์ แก้วหานาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมบัตร์ แก้วหานาม	
๖	นายทองสุข แสงพรมมา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทองสุข แสงพรมมา	
๗	นายวินัย ลิโป้	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วินัย ลิโป้	
๘	นายสุรัตน์ ชาสังข์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรัตน์ ชาสังข์	
๙	นายรังสรร วิลินไพร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	รังสรร วิลินไพร	
๑๐	นางพิศวาท วันทอง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิศวาท วันทอง	
๑๑	นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พงษ์สิทธิ์ พลเสนา	
๑๒	นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	แจ่มใส จุ่มอั้งวะ	
๑๓	นายสุพจน์ แก้วมาตย์	เลขานุการสภาฯ	สุพจน์ แก้วมาตย์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรชัย พลทะอินทร์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ	นายสุรชัย พลทะอินทร์	
๒	นายจรูญ ชาธรรมมา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายจรูญ ชาธรรมมา	
๓	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	รองนายกเทศมนตรี	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	
๔	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	รองนายกเทศมนตรี	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	
๕	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	
๖	นายทวิช รุ่งเรือง	ปลัดเทศบาล	นายทวิช รุ่งเรือง	
๗	นายนพพร เฒ่าบุตรศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	นายนพพร เฒ่าบุตรศรี	
๘	นายอนรรักษ์ ชัยบ้านกุด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นายอนรรักษ์ ชัยบ้านกุด	
๙	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	นักจัดการงานทั่วไป	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	

<p>ระเบียบวาระที่ ๑</p> <p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p> <p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p> <p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</p> <p>-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วาระแรกเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม เชิญ นายกครับ</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ สำหรับ เรื่องแจ้งเพื่อทราบนี้ ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลบ้านผือ ขอมอบให้ ท่านปลัดนำเรียนต่อที่ประชุมครับ</p> <p>-เรียนประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล ตามที่กระผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่ง ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลบ้านผือ เพื่อติดตามการนำแผนที่เราจัดทำ ว่าสามารถนำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง โดยสรุปได้ดังนี้ ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ประเด็นการพิจารณาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้ ๑๗ คะแนน๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้ ๑๖ คะแนน๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย<ol style="list-style-type: none">๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน๓.๔ วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน๓.๕ กุญแจยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน๓.๘ แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนนรวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๓ คะแนน๒. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้<ol style="list-style-type: none">๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๘ คะแนน๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย<ol style="list-style-type: none">๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนน เต็ม ๕ คะแนน ได้ ๕ คะแนน๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
--	---

	<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะแนบเต็ม ๕ คณะแนบ ได้ ๕ คณะแนบ</p> <p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คณะแนบเต็ม ๕ คณะแนบ ได้ ๕ คณะแนบ</p> <p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คณะแนบเต็ม ๕ คณะแนบ ได้ ๕ คณะแนบ</p> <p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คณะแนบเต็ม ๕ คณะแนบ ได้ ๕ คณะแนบ</p> <p>๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คณะแนบเต็ม ๕ คณะแนบ ได้ ๕ คณะแนบ</p> <p>๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คณะแนบเต็ม ๕ คณะแนบ ได้ ๕ คณะแนบ</p> <p>๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คณะแนบเต็ม ๕ คณะแนบ ได้ ๕ คณะแนบ</p> <p>๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คณะแนบเต็ม ๕ คณะแนบ ได้ ๕ คณะแนบ รวมคณะแนบเต็ม ๑๐๐ คณะแนบ ได้ ๙๖ คณะแนบ</p>
<p>ที่ประชุม นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- รับทราบ -เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กระผมขอแจ้งเรื่องโครงการนาแปลงใหญ่ของบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการว่าต้องการบริจาคที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ จึงอยากแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป</p>
<p>ที่ประชุม นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) นายนพพร เต่าบุตรศรี (ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๔)</p>	<p>- รับทราบ - เนื่องจากบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔ ได้มีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ จึงอยากขอให้แนะนำต่อที่ประชุมหน่อยครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายนพพร เต่าบุตรศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ กระผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ของฝากเนื้อฝากตัวเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันต่อไปด้วยครับ</p>
<p>ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม -รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ) นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑) นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม -เรื่องถนน คสล. ม.๗ และ ม. ๙ แยกบ้านแม่มยุรีฯ ยังก่อสร้างไม่เชื่อมต่อกัน เชิญ สท. วิชัยฯ ครับ</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอกระทู้ถามเรื่องถนน คสล. ม.๗ และ ม. ๙ แยกบ้านแม่มยุรีฯ เนื่องจากผมเห็นว่าการก่อสร้างถนนยังไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเหลืออีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเชื่อมต่อกันได้ ไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะวิธีหรือแนวทางในการดำเนินการให้ได้ไหมครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ตามที่ท่าน สท. วิชัย ได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับถนน คสล. ม.๗ ม.๙ ที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนั้น ผมขอเรียนว่าถนนเส้นนี้ยังไม่ได้อยู่ในแผน เนื่องจากตอนประชาคมเพื่อจัดทำแผนในการพัฒนาพื้นที่นี้ไม่ได้จัดลำดับไว้เป็นลำดับแรก ๆ จึงยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในตอนนี้ แต่ถ้าหากมีงบประมาณทางเราก็ยินดีที่จะไปดำเนินการก่อสร้างเพื่อประโยชน์ของพื้นที่ครับ</p>

<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>-เรื่องกระทู้ถามการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คุ้มตะวันตกบ้านโพธิ์ตาก ม.๔ เขียว สท.พนมพร ครับ</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เนื่องจากดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน หมู่ ๔ คุ้มตะวันตกซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่หลายครัวเรือน ว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องร่องระบายน้ำเสียเพราะชุมชนขอยังไม่มีร่องระบายน้ำเสียที่ถาวร มั่นคง ส่งผลให้เกิดน้ำขังและเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และโรคต่าง ๆ ตามมา จึงอยากกระทู้ถามไว้เราพอที่จะบรรจุโครงการไว้ในเทศบัญญัติเพื่อดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำได้หรือไม่ ขอบคุณคะ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ในส่วนของร่องระบายน้ำของบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔ โครงการนี้ปรากฏอยู่ในแผน แต่ไม่ใช่สายนี้ โครงการที่พี่น้องได้ทำการยกมือตอนทำประชาคมไว้ลำดับที่ ๑ คือ สายกลางหมู่บ้าน เนื่องจากงบประมาณที่เราใช้ในการดำเนินการด้านพัฒนาในแต่ละปีไม่มากเราจึงหยิบโครงการที่อยู่ในลำดับแรกมาไว้ในเทศบัญญัติก่อน เพราะฉะนั้นหากเป็นการแก้ไขในกรณีเร่งด่วนก็อาจจะมีการทบทวนแผน คือเปลี่ยนจากโครงการที่เคยบรรจุไว้เป็นโครงการใหม่ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสภาว่าจะเห็นชอบอนุมัติไหม แต่ถ้ายังไม่เร่งด่วน พอที่จะรอได้ในการประชาคมครั้งหน้าก็ให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องให้เลือกโครงการวางท่อระบายน้ำสายนี้ไว้ในลำดับแรก ๆ เพื่อเราจะได้นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๖</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ทั้งนี้พี่น้องก่อนจะทบทวนแผนก็ต้องขอประชาคมหมู่บ้านก่อนว่าจะเปลี่ยนไหมนะครับ เรื่องต่อไปการก่อสร้างถนน คสล. สายไปนาบ่า – ฝ่ายศิริ – ห้วยทุ่งใหญ่ เขียว สท.สมบัตร์ ครับ</p>
<p>นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>-เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัตร์ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องกระทู้ถามการก่อสร้างถนน คสล. สายไปนาบ่า ไปฝ่ายศิริ ไปห้วยทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นถนนสายเดียวกัน ผมอยากให้ก่อสร้างเป็นถนน คสล . เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้ซึ่งเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ มีความยาวประมาณห้าถึงหกร้อยเมตร กว้าง หกถึงเจ็ดเมตร ปัญหาที่พี่น้องได้รับคือเนื่องจากเกษตรกรที่มีที่นาอยู่ติดถนนทั้งสองข้างทางได้มีการปักเสาทำรั้วใหม่ทุกที่และได้มีการรुकกล้าเข้ามาในถนน ทำให้ถนนแคบลงทุกปี ทำให้เกษตรกรได้รับปัญหาในการสัญจรไปมาในการประกอบอาชีพ ซึ่งถนนเส้นนี้ไม่เคยได้รับการปรับปรุงแก้ไขทั้ง ๆ ที่เป็นถนนหลักในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน จึงอยากให้คณะผู้บริหารได้นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโดยการบรรจุการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายนี้ เข้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประโยชน์ของพี่น้องชนที่จะได้รับหากมีการเข้าไปดำเนินการแก้ไข คือ ๑. พี่น้องจะได้ใช้ถนนได้ดีขึ้น ๒. ขนส่งรวดเร็ว ๓. เกษตรกรที่ทำการประมงได้ใช้ถนนได้สะดวกขึ้น ๔. ป้องกันการรुकกล้าเข้ามาในพื้นที่สาธารณะ ๕. เป็นถนนการท่องเที่ยวเพราะว่าในอนาคต ฝ่ายศิริก็จะจัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการท่องเที่ยวของตำบลบ้านผือ ๕. จัดได้ว่าถนนสายนี้เป็นสายเศรษฐกิจ เนื่องจากมีพี่น้องประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ผมจึงอยากให้คณะผู้บริหารได้นำไปพิจารณา ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี สรุปประเด็นของท่าน สท.สมบัตร์ คือจะมี ๒ ประเด็น คือ อยากรู้ได้ คสล. เพื่อให้พี่น้องได้สัญจรไปมา ๒. มีผู้ร้องเรียนว่ามีการรुकกล้าถนนก๊วถนนสาธารณะถูกเกษตรกรเบียดบัง ขอตอบท่าน สท.ว่าหากจะก่อสร้างเป็นถนน คสล.ในปี ๖๕ คงไม่ทัน ประกอบกับเทศบาลเรามีงบประมาณน้อยและไม่อยู่ในแผน และผมคิดว่าเราน่าจะก่อสร้างถนนในชุมชนให้แล้วเสร็จทุกสายก่อนที่จะขยายออกไปตามทุ่งไร่ ทุ่งนา แต่ก็จะพยายามประสานของงบประมาณจากข้างนอก เช่นกรมส่งเสริมฯ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อันดับแรกคือต้องมีการบรรจุไว้ในแผนก่อน และ ๒. หากเกรงว่าชาวบ้านจะรुकกล้าที่สาธารณะก็ขออนุญาตให้ท่าน สท. ทำเป็นหนังสือมาถึงเทศบาล เพื่อที่จะให้กองช่างไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถนนสายนี้มีขนาดเท่าไร เมื่อตรวจสอบแล้วหากมีการรुकกล้าจริงก็จะเชิญเจ้าของที่มาพูดคุยกันหากคุย</p>

<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายวินัย ลิโป้ (สท. เขต ๑)</p>	<p>แล้วไม่รู้เรื่องก็จะขอความร่วมมือไปยังสำนักงานที่ดิน มาดำเนินการและหากยังไม่ยินยอมก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>-ขอบคุณท่านนายกครับ ต่อไป ๓.๔ เรื่องกระทู้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน รายงานสุพจน์ พลหล้า บ้านโนนห้อง ม. ๕ โดยยินยอมรับผิดชอบค่าไฟฟ้าเอง เชิญ สท.วินัย ครับ</p> <p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายวินัย ลิโป้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องการขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โนนห้อง หมู่ที่ ๕ ผู้ขอ คือ นายสุพจน์ พลหล้า บ้านเลขที่ ๓๘/๕ โดยยินดีที่จะรับผิดชอบค่าไฟฟ้าเอง ซึ่งในชอยนี้ยังไม่มีติดตั้งไฟฟ้าเลยหากมีการติดตั้งแล้วจะมีพี่น้อง ๕ ครัวเรือนที่ได้ประโยชน์ จึงอยากให้ทางเทศบาลได้ดำเนินการ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ตามที่ท่าน สท.วินัยได้เสนอความเดือดร้อนของพี่น้องในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนอื่นผมขอเรียนแจ้งทุกท่านเลยว่าในส่วนของท่านประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโดยยินยอมชำระค่าไฟฟ้าเอง ทางเทศบาลยินดีที่จะไปติดตั้งให้ ใช้เวลาไม่เกิน ๒ – ๓ วันครับ</p> <p>- มีท่านใดจะถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะไปที่วาระที่ ๔ เลยนะครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ -๕.๑ เรื่องขอความเห็นชอบสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เชิญครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ต้องมีการนำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ เพราะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการสมัครว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพราะจะเกี่ยวข้องถึงการตั้งเทศบัญญัติในแต่ละปี เพราะถ้าหากเราเป็นสมาชิกแล้วเราจะต้องมีการชำระค่าบำรุงสมาชิกในทุกปี ใน ๐.๐๑๖ ของงบประมาณปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน สำหรับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่รวบรวมเทศบาลที่ได้มีการสมัครเป็นสมาชิกมาประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการให้ความช่วยเหลือเทศบาลที่เป็นสมาชิกหากเกิดภัยพิบัติก็สามารถร้องขอไปที่สมาคมได้ และหากเทศบาลมีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินเพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ก็สามารถทำได้ โดยการตั้งเทศบัญญัติในการชำระค่าเงินกู้คืนแก่สมาคมในทุก ๆ ปี เนื่องจากเทศบาลเราเป็นเทศบาลขนาดเล็ก เราก็อาจจะมีการกู้ยืมเงินจากสมาคมมาใช้ในการบริหารงานก็ได้</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายรังสรร วิลินไพโร (สท.เขต ๒)</p>	<p>- ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น พิจารณาร่วมกันก่อนมีการลงมติวันนี้ หรืออาจจะเลื่อนไปเข้าวาระไว้เพื่อลงมติในการการประชุมครั้งหน้าก็ได้ เชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพโร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยส่วนตัวกระผมมีความเห็นว่าขอเลื่อนการลงมติไปในคราวหน้า อยากมีการศึกษารายละเอียดก่อนเพราะหากจะเป็นสมัครและกู้ยืมก็จะกลายเป็นหนี้ผูกพันในอนาคต ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี วันนี้สิ่งที่อยากให้พิจารณาคือสมัคร หรือไม่สมัคร เพื่อ ๑. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างเทศบาล ๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนเรื่องการกู้ยืมหากมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องกู้ก็ต้องเป็นหนี้ผูกพันแน่นอน แต่เรากูมาเพื่อพัฒนา อย่างน้อยสิ่งที่เราได้คือโครงการการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนของเรา</p>

<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภา)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ สำหรับประเด็นนี้ถ้าหากสภาฯ เห็นว่ายังไม่ได้ศึกษารายละเอียด ก็สามารถเลื่อนการลงมติได้ และอาจจะตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพื่อศึกษาเรื่องนี้ก่อนก็ได้</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ถ้าหากยังไม่เข้าใจ ก็เลื่อนประชุมคราวหน้าก็ได้</p>
<p>นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สำหรับเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเทศบาลเราสมควรจะสมัคร เพราะเทศบาลอื่นยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ เราก็ควรที่จะสมัครเพื่อแสดงถึงศักยภาพความเป็นเทศบาล พอสมัครหากถูกเงินเราก็จะมาพัฒนาบ้านเรา</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉันคิดว่าเราน่าสมัครไว้ เพื่อให้ทันการณียามเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>
<p>นางพิศวาท วันทอง (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนประธานสภาฯ ดิฉัน นางพิศวาท วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ดิฉันคิดว่าต้องสมัครส่วนหากจะมีการกู้ค้อยขอมติใหม่</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) ที่ประชุม</p>	<p>- ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะขอมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบสมควรให้สมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ยกมือครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>- ต่อไปวาระ ๕.๒ เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ งานวิเคราะห์ เชิญครับ</p>
<p>นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.๑. แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๑) ข้อความใหม่ ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๑)</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>๑.๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท ข้อความเดิม ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๑) ข้อความใหม่ ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๑)</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>-มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ยกมือครับ</p> <p>-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ</p>

<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์)</p>	<p>- ต่อไป ๕.๓ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากได้มีประกาศบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่ เมื่อ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทำให้ราคาที่ตั้งไว้เดิมไม่ตรงกันกับประกาศฉบับใหม่ โดยละเอียดในการจัดซื้อยังคงเดิม ยกเว้นราคาเดิมตั้งไว้ ๕,๕๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๕,๗๐๐ บาท สรุบบอนเพิ่ม จำนวน ๒๐๐ บาท ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) ที่ประชุม</p>	<p>- ท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับใหม่ เมื่อ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท</p> <p>- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับใหม่ เมื่อ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐ บาท</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขาธิการสภา)</p>	<p>- เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญเลขาฯ ได้อธิบายครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขาธิการสภาเทศบาล ในการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ โดยเราได้กำหนดสมัยแรกไว้แล้ว คือ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเราได้มีการประชุมกันอยู่ในขณะนี้ และต่อไปเราจะร่วมกันกำหนดสมัยประชุมสมัยต่อไป โดยกำหนดที่สมัยก็ได้ไม่เกิน ๔ สมัย แต่ละสมัยก็วันก็ได้แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน จึงอยากให้ทุกคนได้เสนอครับ</p>
<p>นางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอสมัยประชุม ๔ สมัย สมัยละไม่เกิน ๓๐ วัน ค่ะ</p>
<p>ผู้รับรอง</p>	<p>๑. นางพิศวาท วันทอง ๒. นางพนมพร จันทะนาม</p>
<p>นางพิศวาท วันทอง (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพิศวาท วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอประชุมสภาสมัยที่ ๒ วันที่ ๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ค่ะ</p>
<p>ผู้รับรอง</p>	<p>๑. นายวินัย ลิโป้ ๒. นายรังสรร วิลินไพร</p>
<p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายรังสรร วิลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอประชุมสภาสมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครับ</p>
<p>ผู้รับรอง</p>	<p>๑. นายสุรัตน์ ชาสังข์ ๒. นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอประชุมสภาสมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ค่ะ</p>
<p>ผู้รับรอง</p>	<p>๑. นายวิชัย ไชยบุตรดี ๒. นายวินัย ลิโป้</p>
<p>นายสมบัติ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัติ แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอประชุมสภาสมัยที่แรกของปีถัดไป วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ครับ</p>
<p>ผู้รับรอง</p>	<p>๑. นายทองสุข แสงพรหมมา ๒. นางแจ่มใส จุ่มอั่งวะ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p>
<p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เนื่องจากที่ดินบริเวณถนนสายทางหลวงชนบทห้าบ้านแม่บัวผัน สุกกับ ทะลุหน้าโรงเรียนบ้านหนองผือฯ เจ้าของที่ดินได้ยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นที่ตั้งสาธารณะแล้ว จึงอยากให้ทางเทศบาลเข้าไปปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก</p>
<p>นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรัชย์ พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี ก็ต้องขอขอบคุณ สท. วิชัย ที่ได้รวบรวมพี่น้องได้ทุกคนที่จะอุทิศที่ดินในการทำถนน ทั้งนี้ทางเทศบาลก็อยากจะได้นั่งสือที่พี่น้องเข็นยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นที่ตั้งสาธารณะประโยชน์ ถ้าได้ครบทางเทศบาลจะได้ไปปักหมุดแนว</p>

<p>นายสุพจน์ แก้วมาตย์ (เลขานุการสภาฯ)</p>	<p>เขตให้ชัดเจนและดำเนินการนำรถแบล็คโฮไปตัดถนนให้เลย เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องหลังเสร็จจากการพัฒนาถนนเส้นโพธิ์ตาก – หนองแสง ก่อนครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ กระผมมีเรื่องจะแจ้งอยู่ ๓ เรื่อง เรื่องแรกคือการเกษียณอายุราชการ พ่อสุจิตร์ เครือมา ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งพนักงานจ้างเหมาบริการจะแตกต่างจากพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไปเพราะจะไม่ได้รับทุนสำรองในการเลี้ยงชีพจากประกันสังคมหลังจากเกษียณอายุราชการ ทางกองการศึกษาและสำนักปลัด จึงได้จัดทำสื่อเพื่อสมทบทุนการเลี้ยงชีพ จำหน่ายเป็นการทั่วไป ในราคาตัวละ ๒๘๐ บาท ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อและชำระเงินได้ที่กองการศึกษาหรือในไลน์เทศบาล สั่งซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน ๒. เรื่องกองทุนเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน อยากฝากให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ช่วยแจ้งให้สมาชิกกลุ่มได้มาปรึกษาหาหรือเพื่อหาทางออก ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งไม่ใช่การทวงหนี้หรือใช้หนี้แต่อย่างใด เป็นการมาช่วยกันหาทางออก เนื่องจากเราได้รับการทักท้วงมาจาก สตง. และเรื่องที่ ๓ เรื่องสุดท้ายคือสำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้จะไม่มีอาหารกลางวันเลี้ยงเนื่องจากไม่คาบเกี่ยวมื้ออาหาร หากการประชุมครั้งใดที่คาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่อยจะสามารถจัดอาหารได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ครับ</p>
<p>นายรังสรร วิลินไพร (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายรังสรร ลินไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นับตั้งแต่ปี ๖๔ อีกไม่กี่วันก็ครบ ๑ ปีที่ทางสภาและผู้บริหารได้เข้ามาทำงานตรงนี้ ผมขอชื่นชมในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำทุกท่าน และเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือได้เป็นประโยชน์ พอมีการไลน์เข้ากลุ่มก็มีการเร่งดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะ ผอ. กองช่าง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผมชื่นชมและประทับใจมาก ก็ขอให้ปฏิบัติงานสม่าเสมออย่างนี้ตลอดไป</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ได้ใช้เวลาสมควรแล้ว สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ</p>

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๕ น.

ลงชื่อ สุพจน์ แก้วมาตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....พนมพร จันทะนาม.....
(นางพนมพร จันทะนาม)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....รังสรรค์ วิลินไพโร.....
(นายรังสรรค์ วิลินไพโร)
กรรมการ

ลงชื่อ.....สมบัติร์ แก้วหานาม.....
(นายสมบัติร์ แก้วหานาม)
กรรมการ

วันที่

รับรองถูกต้อง

ประสพ โสตา
(นายประสพ โสตา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....